

PHÚC CHO TÂM HỒN TRONG SÁCH

☞ *Cơm nghiêm Lạ Mạ lên trãi*

Số hoàn hảo về các nhân đức và hồng ân của Thiên Chúa là số diễm phúc. Nói cách khác, nhân đức càng hoàn hảo và tôn dâng các đấng Chúa thì hồng phúc càng hoàn hảo. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc chiêm ngắm Thiên Chúa. Đó là lý do người ta gọi đó là thánh kiêu diễm phúc và là hồng ân cuối cùng mà Thiên Chúa ban thưởng cho những người có tâm hồn trong sách: "Phúc thay ai có TÂM HỒN TRONG SÁCH, vì họ sẽ được NHÌN THỌ Y THIÊN CHÚA" (Mt 5:8).

Lạ trãi kính mừng Đức Mẹ mông triêu và là lời công bố về sự chiến thắng và là lời mời gọi hy vọng. Là lời công bố về sự chiến thắng bởi vì Đức Mẹ là người đầu tiên nhận phần thưởng viên mãn dành cho các thánh nhân: ơn Cứu Đấng và phúc lộc của thân thánh đức vinh quang. Điệu mà linh hồn của người công chính sẽ lãnh nhận vào ngày phán xét là điệu mà Đức Mẹ đã lãnh nhận. Tại sao?

Trong Tông huấn "Munificentissimus Deus", ĐGH Piô XII đã công bố tín điệu Đức Mẹ hồn xác lên trãi, đó là điệu phù hợp với Đức Mẹ trong các đức của Đức Mẹ, nhất là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhờ đó mà Đức Mẹ được tôn thành trong tình trãi đấng ân sủng. Không thua chút cá nhân và không vướng trãi, Đức Mẹ đã sống sống viên mãn và hoàn hảo.

Đức Mẹ thánh hiền bằng cách nào? Đức Mẹ là Đấng đấng ân sủng, nhưng không có nghĩa là Đức Mẹ có tính chất siêu phàm. Đức Mẹ cũng là phạm nhân như chúng ta, ngũ quan của Đức Mẹ cũng khác chúng ta. Thánh Phaolô nói về Con Thiên Chúa: "Về Thánh Tông của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thụ như người bạn y học hèn của ta, vì Người đã chịu thánh thán và mọi phẩm đức cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh mẽ tin tưởng nơi Ngài Thiên Chúa là nguôn ân sủng, đấng được xót thương và lãnh nhận trãi giúp mọi khi cần" (Dt 4:15-16).

Đức Mẹ là môn đệ hoàn hảo của Đấng Cứu Thế đến nơi Đức Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm của Ngài,

chúng ta có thể nói rằng Đấng Mẹ là Mẹ và là khuôn mẫu của Giáo Hội, Đấng Mẹ cũ chưa cảm động mà chỉ phụng dưỡng diễm như chúng ta, nhưng Đấng Mẹ không sa ngã. Cũng như Chúa Giêsu, Đấng Mẹ đã phải chịu khổ đau nhưng cảm động mà mà Kitô hữu cũng phải trải qua.

Làm sao Đấng Mẹ chỉ dạy chúng ta các cảm động? "Phúc thay ai có TÂM HỒN TRONG SÁCH, vì họ sẽ được NHÌN THUY THIÊN CHÚA" (Mt 5:8). Giáo Hội đã minh chứng rằng những ai được diễm nhìn Thiên Chúa thì không thể phạm tội, bởi vì chúng ta chiêm ngưỡng sự thánh lành vô cùng nơi Thiên Chúa. Khi chúng ta không thể đi đến Thiên Chúa trong sự vinh quang trên vãn của Ngài, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể bắt đầu từ những nghi ngờ diễm nhìn này qua ân sủng. Cách để bắt đầu chúng ta làm điều đó là cố gắng sống với tâm hồn trong sách.

Không lo lắng gì khi là Đấng Mẹ Mông Triệu của người linh thiêng và là Đấng Mẹ Vô Nhiễm, là này kính mừng sự thụ thai của Đấng Mẹ: Đấng Vô Nhiễm Trinh Thai, như Thánh Maximilian Kolbe tôn xưng Đấng Mẹ là Đấng Vô Nhiễm – Immaculata.

Do đó, khi kính mừng là Đấng Mẹ lên trời, sự chỉ dạy chúng ta vang của Đấng Mẹ đi với tôi đi qua sự thụ thai của Trái Tim Mẹ. Chỉ dạy chúng ta cũng là chỉ dạy và vinh danh của chúng ta mà Thiên Chúa muốn trao cho những tâm hồn duy trì sự sống thụ thai. Vì thế, là Đấng Mẹ lên trời là tôi mà tôi hy vọng. Điều này có thể thực hiện bằng cách cầu xin và nuôi dưỡng lòng trong sách. Nếu không thì Chúa Giêsu đã không cho đó là một trong tám mặt phúc, một trái tim của Tin Mừng.

Kính mừng là Đấng Mẹ Mông Triệu, chúng ta hãy hân hoan cảm tạ Thiên Chúa và những ân sủng Ngài đã ban cho Đấng Mẹ, và sự chỉ dạy của Đấng Mẹ. Mẹ là Mẹ của chúng ta, Mẹ muốn tuân phục trong sách cho chúng ta. Noi gương Đấng Mẹ, hàng ngày hãy cầu xin trong sách. Ai cũng muốn lên đỉnh núi cao để nhìn thấy ánh sáng trên vãn của mặt trời khi bão tố tàn quét đổ nát chân núi. Khi đêm tối sụp xuống và ánh sáng mặt trời có vẻ mờ nhạt, chúng ta hãy nhớ những viên đá hy vọng của Bác đáng kính HY Fulton J. Sheen:

"Lạy Thiên Chúa, Đấng tạo dựng mặt trời và mặt trăng. Mặt trăng không lấy mặt ánh sáng của mặt trời. Mặt trăng sách là than xạ biểu để làm sáng giá không gian bao la nếu không vì mặt trời. Mặt ánh sáng của nó phản chiếu từ mặt trời. Đấng Mẹ phản chiếu Con Yêu Dấu của Mẹ; nếu không có Thánh T, Đấng Mẹ chỉ là không. Có Thánh T, Đấng Mẹ cũng là Mẹ của nhân loại. Trong đêm tối, chúng con biết nhìn ánh trăng; khi chúng con nhìn mặt trăng chiếu sáng, chúng con biết phải có mặt trời. Vì thế, trong đêm tối trên gian, khi con ngó quay lưng lại với Chúa Giêsu, Đấng là Ánh Sáng của thế gian, chúng

con nhìn lên Mẹ, xin Mẹ hãy nâng đỡ n b c đ i c a chúng con trong lúc chúng con mong
ch "Ánh Bình Minh" (The World's First Love – Mẹ i Tình Đ u c a Th Gi i, Ch ng 5).

PETER HOWARD

TR M THIÊN THU (chuy n ng t SpiritualDirection.com)

Kính chuy n:

H ng
